

## Quỹ Khí hậu xanh

### Chương trình Sẵn sàng

#### Thách thức

Việc chuẩn bị cho các tác động khó tránh khỏi của việc nóng lên toàn cầu và tránh mức nguy hiểm của phát thải khí nhà kính đòi hỏi việc huy động có phối hợp các nguồn lực tài chính. Một phần đáng kể của những nguồn tài chính này có thể được huy động thông qua kênh Quỹ Khí hậu xanh (GCF). Mục tiêu chính của Quỹ nhằm khuyến khích một mô hình chuyển đổi hướng về phát triển các bon thấp và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quỹ GCF được hy vọng đáp ứng các mục tiêu tham vọng liên quan đến các tác động, hiệu quả và hiệu suất chuyển đổi trong việc đạt được mục tiêu cũng như tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất về môi trường, xã hội và tín dụng. Điều này tạo ra các cơ hội cũng như thách thức cho các quốc gia đang phát triển và các quốc gia tài trợ. Một số các nước đối tác có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn để có thể tiếp cận trực tiếp đến Quỹ GCF.

Để có thể tối đa hoá hiệu quả chuyển đổi của Quỹ GCF, các quốc gia tiếp nhận cần phải có năng lực thể chế, các chiến lược, chương trình và dự án quốc gia phù hợp hướng đến tác động chuyển đổi. Điều này bao gồm năng lực và sự điều phối thể chế trong nội bộ quốc gia chẳng hạn như điều phối và

tuân thủ các tiêu chuẩn tín dụng phù hợp cũng như an toàn môi trường và xã hội; tăng cường phát thải thấp, chiến lược phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng những chương trình với tác động chuyển đổi bao gồm cả các Dự án nằm trong lĩnh vực kinh tế tư nhân. Với tầm quan trọng của việc triển khai các hành động sớm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận nguồn tài chính phù hợp, các hành động chuẩn bị và sẵn sàng nên được thực hiện càng sớm càng tốt.

Kết quả là các quốc gia đối tác đã thể hiện sự quan tâm đến việc nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật tương ứng.

Chính phủ Đức đã thực hiện cam kết cho mục tiêu của Quỹ GCF và có thể hỗ trợ có giới hạn với một số quốc gia đối tác. Các hỗ trợ này bao gồm hỗ trợ trên mọi phương diện liên quan đến việc chuẩn bị chiến lược và thể chế cho Quỹ GCF bao gồm việc chuẩn bị cho tiếp cận trực tiếp và quốc tế và nâng cao năng lực cho các cơ quan của quốc gia đối tác chịu trách nhiệm triển khai Dự án do Quỹ GCF tài trợ. Việc hỗ trợ này cũng bao gồm chuẩn bị các kế hoạch đầu tư và xây dựng các dự án phù hợp đang được thảo luận có thể được tài trợ bởi Quỹ GCF. Bộ Hợp tác và phát triển CHLB Đức (BMZ) đã giao cho GIZ và Ngân hàng tái thiết Đức KfW triển khai Chương trình Sẵn sàng của Quỹ GCF.

## Cách tiếp cận

Cả Ngân hàng tái thiết Đức KfW và GIZ đều hỗ trợ các quốc gia đối tác xây dựng nền tảng cho việc sử dụng nguồn tài chính quốc tế liên quan đến biến đổi khí hậu có hiệu quả, hướng đến kết quả và dịch chuyển với trọng tâm là Quỹ GCF. Chương trình cung cấp các gói hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực dài hạn theo yêu cầu. Các cơ quan đơn vị - nếu được Chính phủ chỉ đích danh - cũng có thể được hỗ trợ như là đại diện chính thức tiếp cận trực tiếp hoặc nếu đủ tư cách có thể tiếp cận quốc tế.

Chương trình sẵn sàng của Quỹ GCF sẽ dựa trên đánh giá ban đầu về các thách thức và rào cản tại quốc gia tương ứng nhằm tiếp cận và sau đó là sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính về biến đổi khí hậu. Các hỗ trợ từ Chương trình sẽ được xây dựng theo yêu cầu của các quốc gia đối tác với sự hợp tác chặt chẽ của quốc gia đó nhằm phục vụ tốt nhất các nhu cầu và bổ sung một cách tối ưu nhất vào các chương trình hiện có trong cùng ngành.

## Phạm vi hoạt động

Chương trình sẵn sàng của Quỹ GCF đang được triển khai với một nhóm các quốc gia ban đầu đã yêu cầu hỗ trợ.

Chương trình cũng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức như Thụ ký lâm thời của Quỹ GCF, UNDP, UNEP, WB/MDBS và Nhóm Tư duy chiến lược trên toàn thế giới cũng như các chuyên gia trong nước.

## Các lợi ích

Quỹ GCF được xem là một cơ hội thuận lợi cho các thay đổi chuyển hướng đến phát triển các bon thấp và ứng phó biến đổi khí hậu và cho các quốc gia đang phát triển làm chủ quá trình thay đổi.

Nâng cao năng lực là rất cần thiết để tăng cường triển vọng thành công của GCF vì nâng cao năng lực giúp cho các quốc gia xây dựng và triển khai các chiến lược chặt chẽ, giúp cho các quốc gia đối tác có thể có được nguồn quỹ thích hợp để triển khai các hoạt động có liên quan và giới hạn rủi ro của việc chi tiêu sai.

### Các hoạt động do GIZ triển khai

- **Hỗ trợ thể chế, ví dụ như tiếp cận trực tiếp và quốc tế:** hỗ trợ các cơ quan tài chính biến đổi khí hậu quốc gia (khác với ngân hàng phát triển – xem bên dưới) ví dụ như hỗ trợ các cơ quan chính quyền quốc gia xây dựng uy tín trong phương thức tiếp cận trực tiếp của GCF và đẩy mạnh công tác của các cơ quan điều phối tài chính biến đổi khí hậu, hỗ trợ cho các đơn vị thực hiện (vùng) (khác với ngân hàng phát triển – xem bên dưới) và điều phối quốc gia cho tiếp cận quốc tế.
- **Tư vấn chiến lược và ý tưởng** cho việc xây dựng và triển khai các gói chiến lược và chính sách biến đổi khí hậu quốc gia cho việc phát triển các bon thấp ứng phó với biến đổi khí hậu tham vọng như cơ sở cho các quyết định tài trợ, ví dụ như NAMAs (các hành động giảm thiểu phù hợp quốc gia) và NAP's (kế hoạch thích ứng quốc gia). Điều này liên quan đến việc thiết lập các mối liên kết với và giữa các chiến lược quốc gia và chiến lược ngành và đưa các chiến lược này vào chiến lược phát triển.
- **Chia sẻ kinh nghiệm toàn cầu** về tài chính biến đổi khí hậu và Chương trình sẵn sàng của GCF và sự cải tiến của phương pháp và phương thức tiếp cận, ví dụ như thông qua các hội thảo và diễn đàn chia sẻ thông tin quốc gia và quốc tế, phương thức trao đổi South-South, quản lý kiến thức và đánh giá kinh nghiệm do GIZ và các cơ quan khác thực hiện.

### Các hoạt động do KfW triển khai:

- **Tiếp cận trực tiếp và quốc tế:** Trong trường hợp các ngân hàng phát triển hoặc các tổ chức tín dụng được lựa chọn là các cơ quan thực hiện chương trình GCF, KfW sẽ hỗ trợ các cơ quan chính quyền nhà nước đạt được tín nhiệm trong phương thức tiếp cận trực tiếp và quốc tế của GCF. Các chương trình nâng cao năng lực sẽ được hỗ trợ cho các ngân hàng phát triển tập trung vào các tiêu chí lựa chọn cho các dự án đầu tư, tiêu chuẩn về tín dụng và các điều kiện đánh giá an toàn xã hội và môi trường.
- **Các chương trình đầu tư GCF của quốc gia và danh mục dự án tương ứng:** Hỗ trợ việc thành lập các danh mục dự án khả thi cho GCF thông qua các quy hoạch đầu tư của quốc gia trong một số lĩnh vực quan trọng. Hoạt động này bao gồm phân tích các trở ngại đối với việc đầu tư cũng như dịch vụ hỗ trợ tư vấn về kinh tế, tài chính và kỹ thuật trong việc thẩm định các dự án đầu tư tiềm năng. Các báo cáo tiền khả thi có thể được xem xét tài trợ đối với hầu hết các dự án tiềm năng.

### Thông tin chung về GIZ

Cơ quan Hợp tác phát triển Đức GIZ cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên môn nhằm xây dựng năng lực cho các cá nhân, tổ chức và hệ thống xã hội. Các dịch vụ này được thực hiện dựa trên chuyên môn dồi dào về kỹ thuật và

vùng và dựa trên việc quản trị kiến thức đã được kiểm nghiệm từ các Dự án trên hơn 130 quốc gia.

Các công việc của GIZ trong Chương trình sẵn sàng của nguồn tài chính biến đổi khí hậu dựa trên cách tiếp cận “Sẵn

sàng cho tài chính biến đổi khí hậu” của GIZ. GIZ sử dụng cách tiếp cận này hỗ trợ việc nâng cao năng lực liên quan đến tài chính biến đổi khí hậu tại hơn 25 quốc gia thông qua việc cung cấp các hỗ trợ được xây dựng dựa trên nhu cầu của khách hàng. Phát triển năng lực con người là công việc rất quan trọng để xây dựng nền móng thể chế vững chắc cho quốc gia tiếp nhận hỗ trợ, đặc biệt liên quan đến việc sử dụng hiệu quả nguồn tài chính biến đổi khí hậu. Các dịch vụ GIZ cung cấp trong lĩnh vực này đã nổi tiếng trong cộng đồng Chính phủ các nước phát triển cũng như đối tác ở nhóm tư duy chiến lược và các quỹ biến đổi khí hậu về chất lượng và hiệu quả. GIZ sử dụng các chuyên gia trong nước và quốc tế, xây dựng các phương thức sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ các nước nhận hỗ trợ và điều chỉnh các công việc của mình thích ứng theo những diễn biến mới nhất về tài chính biến đổi khí hậu.

### Thông tin chung về Ngân hàng tái thiết Đức KfW

KfW là tổ chức định chế tài chính quốc tế hàng đầu tham gia thực hiện các dự

án trên 100 quốc gia trên thế giới. KfW có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các giải pháp về hạn chế, thích ứng và bảo vệ môi trường xuất phát từ vị thế mạnh của mình tại CHLB Đức, cộng đồng châu Âu EU và là nhà cung cấp hàng đầu cho các khoản tín dụng xanh (với cam kết tài trợ xanh mới nhất lên tới 38 tỉ đô la vào năm 2012)

KfW hợp tác chặt chẽ với hàng loạt các ngân hàng phát triển của quốc gia đang phát triển trên toàn cầu, bao gồm cả hệ thống IDFC). Trong phạm vi quốc tế, KfW làm việc chặt chẽ với các ngân hàng phát triển khác, các ngân hàng tư nhân và các nhà đầu tư.

KfW công hiến những thành tựu kinh nghiệm lâu đời của mình vì một sự nghiệp cải thiện kinh tế, xã hội và điều kiện sống sinh thái cho mọi người tại các quốc gia đang phát triển.

Phần lớn các khoản tài trợ được đóng góp bởi Chính phủ Liên bang Đức. Trong điều kiện thích hợp, KfW bổ sung nguồn tài trợ bằng cách huy động tiền trên thị trường vốn để tăng tính hiệu quả của sự phát triển của ngân hàng và các nguồn tài trợ khí hậu.

#### Liên hệ

Để biết thêm thông tin về Chương trình, vui lòng liên hệ:

**BMZ:** Ina von Frantzius ([Ina.von-Frantzius@bmz.bund.de](mailto:Ina.von-Frantzius@bmz.bund.de))

**GIZ:** Alexander Froede ([Alexander.froede@giz.de](mailto:Alexander.froede@giz.de))

**KfW:** Peter Wefers ([peter.wefers@kfw.de](mailto:peter.wefers@kfw.de))